



ที่ กท ๑๓๐๕/ ๓๕๖๗

สำนักงานคลัง

๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร  
เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ  
เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกับกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการ  
รักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร

ตามที่กรุงเทพมหานครได้จัดทำระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลในส่วนของ  
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ตั้งแต่วันที่  
๑ มกราคม ๒๕๕๑ โดยมีสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่บริหารระบบ  
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร (Clearing house) ซึ่งสถานพยาบาลของท่านเป็นสถานพยาบาล  
ที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร นั้น

กรุงเทพมหานครขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป กรุงเทพมหานคร  
จะมีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร  
(Clearing house) จากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) เป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
ตั้งนั้น เพื่อความชัดเจนสำหรับแนวทางปฏิบัติของสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  
กับกรุงเทพมหานคร จึงขอชักชวนความเข้าใจให้สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกชน  
ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วย  
ที่เข้ารับการรักษา หรือจำหน่ายก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้สถานพยาบาลดำเนินการส่งข้อมูลไปยัง  
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.) โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิหรือบุคคล  
ในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงิน  
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ซึ่งจำหน่ายออกจากสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ส่งข้อมูล  
เพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามรูปแบบและวิธีการ  
ที่ สปสช. กำหนด

๓. การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในสถานพยาบาลของทางราชการ  
และสถานพยาบาลเอกชนกรณีที่ได้รับการส่งตัวจากสถานพยาบาลของทางราชการ เนื่องจากสถานพยาบาล  
ของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียมหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการ ให้สถานพยาบาลดำเนินการส่งข้อมูล  
เพื่อขอเบิกเงินผ่านโปรแกรมของ สปสช. ตามรูปแบบและวิธีการที่ สปสช. กำหนด

๔. การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษา-  
พยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน (Elective Surgery) ให้สถานพยาบาลดำเนินการส่งข้อมูล  
เพื่อขอเบิกเงินผ่านโปรแกรม Elective case ตามรูปแบบและวิธีการที่ สปสช. กำหนด

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป แนวทางปฏิบัติและโปรแกรมในการรับส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีการประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

อนึ่ง ในกรณีที่สถานพยาบาลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ สามารถประสาน สปสช. ได้ที่ Provider Center ได้ที่เบอร์ ๐ ๒๕๕๔ ๐๕๐๕ e-mail: providercenter@nhso.go.th และในกรณีที่สถานพยาบาลพบปัญหาในการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกไปที่ สกส. ขอให้ดำเนินการประสานกับ สกส. โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนสถานพยาบาลได้ที่เบอร์ ๐ ๒๒๙๘ ๐๔๐๕ - ๘, ๐ ๒๒๙๘ ๐๔๑๓ - ๔ ต่อ ๑๑๐, ๑๒๒, ๑๒๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะ พุดคล้อง)  
ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๐๔๘๖

โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๗๓๓๐